
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดสุโขทัย 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หน่วยงานภาครัฐ                                         ประชาชนทั่วไป 

                                   เยาวชน                                                    อื่น ๆ ........................ 

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

  สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง  ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้ องการที่แท้จริง 
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนท่ีไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ 
  ทั้ งนี้  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน 
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างเสริม
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดสุโขทัยได้ก าหนดแผนพัฒนา
จังหวัดและประเด็นการพัฒนาจังหวัด ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) เมืองท่องเที่ยวมรดกโลก ๒) เมืองรุ่งอรุณแห่ง
ความสุข ๓) เมืองเกษตร/อุตสาหกรรม/สินค้าบริการ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง และ  
๔) เมืองนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

√ 

 
√ 

 

 

√ 

 



๒ 
 

๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย 
  จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร ๔๒๗ 
กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๕๙๖.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร (๔,๑๒๒,๕๕๗ ไร่) เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ ๒,๓๖๗.๐๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ ๓๕.๖๓ ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด กรมป่า
ไม้ได้ประกาศก าหนดพ้ืนที่ป่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน ๑๒ แห่ง เนื้อที่ ๑,๙๒๓,๔๙๙.๗๕ ไร่ อุทยาน
แห่งชาติ จ านวน ๒ แห่ง เนื้อที่ ๓๔๖,๓๗๕ ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๕,๘๗๕ ไร่ 
และวนอุทยาน จ านวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๑,๒๕๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอวังชิ้น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร และอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอพรหมพิราม อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยตอนเหนือเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นพืด
ยาวมาทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ตอนกลางเป็นที่ราบและตอนใต้เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ าไหลผ่านจากเหนือลงใต้  
โดยผ่านพ้ืนที่อ าเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีส าโรง เมืองสุโขทัย และอ าเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทาง
ประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง ๑,๒๐๐ เมตร 
จากระดับน้ าทะเล ปัจจุบันแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๙ อ าเภอ ๘๖ ต าบล ๘๔๓ หมู่บ้าน  
 

๗. วิธีการด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ  ลงพื้นที่พบปะหวัหนา้ส่วนราชการ           
                                                               ก านัน ผู้ใหญ่บา้น และประชาชนในพื้นที ่                   
 จัดประชุม                              

 
  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการลงพ้ืนที่ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ณ จังหวัดสุโขทัย มีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินการ ดังนี้ 

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 เวลา ๐๙.๐๕ นาฬิกา คณะเดินทางถึงสนามบินสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
ประกอบด้วย   ๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง)  
 ๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง 
 

 √ 

 
√ 

 √ 
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 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ 
 ๕. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
 ๖. นายจัตุรงค์  เสริมสุข กรรมการ 
 ๗. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ 
 จากนั้นทางคณะพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) และผู้บริหาร
ของจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องรับรองสนามบินสุโขทัย เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ าท่วมของ 
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับฟังสรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน และแผนงานโครงการเพ่ือบูรณาการ
แก้ไขปัญหา เพื่อให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

๑. นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย 
๒. นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
๓. ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ  เป้กล้า ปลัดอ าเภอรักษาราชการแทนนายอ าเภอสวรรคโลก 
๔. นายมนตรี  พร้อมวงศ์ นายก อบต.คลองกระจง 
๕. นายถาวร  ลอยมณี ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอสวรรคโลก 
๖. นายอภิวิชญ์  ฉิมพาลี ก านันต าบลคลองกระจง 
๗. นายปพน  สอนธรรม จ่าจังหวัดสุโขทัย 
๘. น.ส.ศิริภรณ์  ฉบับแบบ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 
๙. นายชาญณรงค์  ใจสัมฤทธิ์ (ผู้จัดการสนามบินสุโขทัย) 

                   ๑๐. นางศศิธร  สุดเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 
                   ๑๑. นายบัณฑิต  พรหมทอง ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม จ.สุโขทัย 

นายชัยโรจน์  พฤฒาวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย  รายงาน
ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ราษฎรโดยรอบท่าอากาศยานสุโขทัย เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณ
สนามบินสภาพเดิมมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีน้ าท่วมและน้ าไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ตามธรรมชาติ  
จากการสร้างสนามบินสุโขทัยและการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสนามบินได้ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขังรอบพ้ืนที่สนามบิน ซึ่งปัจจุบันปี ๒๕๖๓ ได้ท าการขุดขยายคลองสาย C และเมื่อแล้วเสร็จจึงเชิญ
คณะกรรมการและชาวบ้านเข้าตรวจสอบ แต่ชาวบ้านไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพียงขอให้แก้ไขลดทอ่ปาก
คลองสาย B ให้ต่ าลงแจ้งว่าท่ออยู่สูงเกรงน้ าไหลผ่านไม่สะดวก แต่ไม่ยอมลงชื่อยอมรับการแก้ไขการขุด
ลอกคลองทั้ง ๓ สาย ซึ่งสนามบินได้ขอให้หน่วยงานราชการท าการประสาน เพ่ือให้ชาวบ้านยินยอมลง
นามยอมรับการแก้ไขแต่ชาวบ้านเพ่ิมประเด็นเรื่องหนองน้ าสาธารณะต้องการให้สนามบินจัดหาที่ดิน
ชดเชย และไม่ยอมรับการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ที่ดินเกี่ยวกับหนองน้ าสาธารณะ แจ้งว่าหนองน้ ามีมากกว่า
ที่เจ้าหน้าที่ส ารวจ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มา
ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่น้ าท่วม กลุ่มชาวบ้านและ NGO ถือป้ายประท้วงหน้าทางเข้าสนามบินและยื่นจดหมาย
ร้องเรียนต่อท่าน  



๔ 
 

    เวลา ๑๑.๐๕ นาฬิกา คณะเดินทางถึงชุมชนท่อง OTOP นวัตวิถี บ้านวังหาด  
ณ วัดวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนชาวบ้านในชุมชน
ท่องเที่ยว และเพ่ือส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง)  ทั้งหมด ๘ คน ขึ้นเวที  
เพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง)  
 ๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง 
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ 
 ๕. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
 ๖. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ 
 ๗. นายจัตุรงค์  เสริมสุข กรรมการ 
 ๘. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ 

  พร้อมด้วย นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา 
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าชุมชนและประชาชนในชุมชน OTOP ท่องเที่ยว 
นวัตวิถีบ้านวังหาด ในครั้งนี้ด้วย 
  นายจิตรกร  ศิริพัฒนานุกุลชัย นายกเทศมนตรีต าบลลานหอย และนายจะลอ  บุญดี 
ก านันต าบลตลิ่งชันอ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวต้อนรับและรายงานสรุปสถานการณ์
ในพ้ืนที่พอสังเขป ชาวบ้านวังหาดส่วนใหญ่เป็นชาวไทยล้านนา ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านสันป่า
หนาด ต าบลนาโปร่ง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง การค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดเป็นการพบโดย
บังเอิญจากการประกอบอาชีพประจ าวันของชาวบ้าน เช่น ท าไร่ไถนา มักจะพบวัตถุโบราณขณะไถหว่าน 
และเมื่อฝนตกลงมาหนักก็ชะล้างหน้าดินจนพบลูกปัด และเครื่องประดับต่างๆ อยู่บนพ้ืนดิน ปัจจุบันได้
เก็บโบราณวัตถุไว้ที่พิพิธภัณพ์โบราณคดีบ้านวังหาด 
  บ้านวังหาดยังมีการท าวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่เรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการศึกษา
และอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายชุมชนบ้านวังหาด ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ บ้านวังหาดพัฒนาเป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีถึง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนชุมชนมีการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ซึ่งสามารถจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริหารโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชน ซึ่งท าให้ชุมชนมีรายได้จากการจัดการท่องเที่ยว และเกิดการรวมกลุ่มกันหลายกลุ่ม เช่น  
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กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหาด กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมดิน ถิ่นก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านวังหาด 
เป็นต้น และท าให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้จนถึงปัจจุบัน 
   พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อม
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ ดังนี้ 
ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่ งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ 
ผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน  
ในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑. กลั่นกรองกฎหมาย เวลาที่กฎหมาย
จะผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปนั้น จะต้องกลั่นกรองจึงจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่มาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย คือหน่วยงานราชการ ข้าราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชน 
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน และอื่นๆ ๒. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หากการลง
พ้ืนที่ในครั้งนี้ได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือปัญหาต่างๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ก็จะท าการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือหารือในที่ประชุมวุฒิสภา โดยโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนได้แบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้  
๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๖) กลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน ๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญต่างๆ ๔. พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระต่างๆ ๕.ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง ๖.อ านาจหน้าที่อื่นๆ แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของ
วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การ
ปฏิรูปประเทศและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติก็คือท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเสาหลัก ซึ่งจะต้องร่วมมือกัน
ทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ 
และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศก็จะไม่ส าเร็จ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่ส าเร็จ    
ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่
ต้องมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งการลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด 
แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้
วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต้องร่วมมือกัน  
ทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ 
และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ส าเร็จ ดังนั้น  
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับ
ฟังความคิดเห็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน
หรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขถึงผลกระทบนั้นๆ และได้มีการสร้างความ
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เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  
  ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. นายอุ้ม บุญมา  
    (ก านันต าบลตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทยั)  
เรื่อง ปัญหาเดอืดร้อนจากการใช้น้ า 
       ๑. ขาดแคลนท่อส่งน้ า (PVC) ที่มีความทดทาน เพ่ือส่งน้ าจากฝายน้ าทุ่งนายาว  

ฝายวังคอย ฝายบ้านวังหาด และฝายวังสระ  
       ๒. ของบประมาณการขุดลอกแก้มลิง อ่างเก็บน้ าแม่ล าพันของต าบลตลิ่งชัน 

(ขนากลาง) เพื่อกักเก็บน้ าให้มีน้ าใช้อุปโภคและบริโภคเพ่ิมมากขึ้น 
๒. นายอังกาบ เมาฟาย  
    (กรรมการหมู่บ้านวังหาด อ.บ้านด่านลานหอย จ.สโุขทัย) 
เรื่อง ขอขยายไหล่ทางถนนเข้าหมู่บ้าน เนื่องจากถนนในหมู่บ้านวังหาดหมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ 

๒ มีความคับแคบ สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงอยากให้มีการปรับไหล่ทางถนนระยะทางประมาณ ๓.๕ 
กิโลเมตร ให้กว้างขึ้น เพื่อการคมนาคมที่สะดวกสบายและปลอดภัย  

๓. นายณรงค ์บุญมา  
    (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๒ ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านดา่นลานหอย จ.สุโขทยั) 
เรื่อง ของบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านวังหาด เนื่องจากปัจจุบันหมู่บ้านวัง

หาดมีวัตถุโบราณที่ถูกค้นพบเป็นจ านวนมาก ไม่มีที่จัดเก็บที่เพียงพอต่อความต้องการ จึงอยากขอ
งบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านวังหาด เพ่ือจัดเก็บวัตถุโบราณที่พบในพ้ืนที่บ้านวังหาด 
ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป      

๔. น.ส.วราภรณ์ สมหารวงศ ์
    (หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายดิน) 
เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านวังหาด 
๑. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน เช่น การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่  

      ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมดิน  
๓. การขาดนักออกแบบท้องถิ่น เช่น การปั้นรูปการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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  ต่อจากน้ัน เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงที่ว่าการ
อ าเภอบ้านด่านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เพ่ือพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอบ้านด่านลานหอย รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๘ คน ขึ้นเวที  
เพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง)  
 ๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง 
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ 
 ๕. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
 ๖. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ 
 ๗. นายจัตุรงค์  เสริมสุข กรรมการ 
 ๘. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ 

  พร้อมด้วย นายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
และนายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอบ้านด่านลานหอย ในครั้งนี้ด้วย 
ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด นายอ าเภอบ้านด่านลานหอย กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ใน
พ้ืนที่พอสังเขป ดังนี้ อ าเภอบานด่านลานหอยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยซึ่งกล่าวขานกัน
ว่าบริเวณเนินด้านทิศตะวันตกของกรุงสุโขทัยได้มีกองทหารตั้งด่านป้องกันการรุกรานของศัตรูที่จะ
เดินทัพเข้ามาโจมตีกรุงสุโขทัย เรียกว่า “หน้าด่าน” และได้จัดหมู่ตรวจตราตะเวนคอยเหตุก่อนถึงหน้า
ด่าน โดยการแผ้วถางป่าให้เป็นลานกว้าง เพ่ือเฝ้าระวังศัตรูที่จะเข้ามารุกราน ซึ่งเรียกว่า “ลานคอย” 
ต่อมาได้มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัย ประกอบกับครอบครัวทหารเพ่ิมจ านวนมากขึ้นกระทั่งขยาย
กลายเป็นหย่อมบ้านหรือ หมู่บ้าน ๒ แห่งคือ บริเวณหน้าด่าน เรียกว่า “บ้านหน้าด่าน” แห่งหนึ่ง และ
บริเวณลานคอยเรียกว่า “บ้านลานคอย” อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งภายหลังได้เพี้ยนชื่อเป็น “บ้านด่านลานหอย” 
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอ าเภอแยกออกจากอ าเภอเมืองสุโขทัยขึ้น โดย
การรวมและใช้ชื่อหมู่บ้าน “บ้านด่าน” และ “บ้านลานหอย” มารวมกันเป็นกิ่งอ าเภอบ้านด่านลานหอย 
เริ่มแรกได้มีสถานที่ตั้งกิ่งอ าเภอที่ต าบลบ้านด่าน และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้ย้ายที่ว่าการกิ่งอ าเภอ
บ้านด่านลานหอย มาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ กระทุ่งปัจจุบัน ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอ าเภอบ้านด่าน
ลานหอยเป็นอ าเภอบ้านด่านลานหอย เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๖ จวบจนปัจจุบัน 
  พ้ืนทีอ่ าเภอบ้านด่านลานหอยเป็นที่สูงเทลาดจากฝั่งตะวันตกสู่ตะวันออก ตั้งอยู่ด้านทิศ
ตะวันตกของจังหวัดสุโขทัยห่างจากจังหวัด ๒๗ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๑,๑๐๘.๑๑ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๖๙๒,๕๖๘.๗๕ ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ๒ แห่ง คือ ป่าเขาหลวงและป่าแม่พันล า – 
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แม่มอก มีแม่น้ าส าคัญที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตคนบ้านด่านลานหอย คือ คลองแม่ล า
พันซึ่งเป็นลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ายม สภาพของน้ าสภาพคลองตื้นเขินไม่ได้รับการปรับปรุงขุดลอกหรือสร้าง
อาคารบังคับน้ าหรือฝายประกอบกับไม่มีอ่างเก็บน้ าที่จะสามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ ท าให้เมื่อถึงฤดูฝนฤดู  
น้ าหลาก น้ าจะไหล่บ่าท่วมพ้ืนที่โดยทั่วไปของอ าเภอบ้านด่านลานหอย สร้างความเสียหายให้กับ
ทรัพย์สิน พืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจประเภท วัว เป็นจ านวนมาก และน้ าจะแห้งลง
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีอ่างเก็บน้ าและสภาพล าคลองตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ จึงท าให้
อ าเภอบ้านด่านลานหอยประสบกับภาวะภัยแล้งอย่างมากเป็นประจ าทุกปี และภาวะน้ าท่วมฉับพลันทุกปี 
  การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ.๒๔๕๗ มี ๗ ต าบล ๗๑ 
หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่นมีเทศบาลต าบล ๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๖ แห่ง 
อ าเภอบ้านด่านลานหอย มีจ าวนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๓ ครัวเรือน ประชากรรวม ๔๗,๗๖๕ คน 
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๔๒ คนต่อตารางกิโลเมตร คิดประชากรรวมเป็นร้อยละ ๗.๖๘ ของจังหวัดสุโขทัย 
  ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้
เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาและยื่นหนังสือร้องเรียนต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. นายชัยรตัน์  พ่ึงทองค า 
    (ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังส้มปอ่ย) 

  เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินยกเลิกเขตปฏิรูป (ส.ป.ก.) เป็นเอกสารสิทธิ นส.๓ ก หรือโฉนด 
ตามที่ได้รับการประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๑ ทั้งพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนที่ครอบครองที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยและ
ท าการเกษตรที่ยังไม่ได้ขอเอกสารสิทธิ์ใดๆ ไม่สามารถที่จะขอออกเอกสารสิทธิ์ เช่น ส.ค.๑ น.ส.๓ ก 
โฉนดที่ดินในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ ท าให้ประชาชนที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวขาดโอกาสที่จะเข้าถึงสิทธิที่พึง
จะได้รับ ดังนั้นควรจะต้องมีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ โดยยกเลิกในส่วนที่ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มิได้เข้าด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ควรจะคงไว้เฉพาะในส่วนที่ส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่จริงเท่านั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และในส่วนที่ที่ดินส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้
ด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนไปแล้วนั้น ควรมีการแก้ไขข้อก าหนดหรือระเบียบ  การ
ครอบครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยการเปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนผู้ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินของปฏิรูปที่ดิน  

๒. นายผิน พยัคฆ์น้อย  
    (นายก อบต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สโุขทัย) 
เรื่อง การขุดแก้มลิงทุ่งหนองคล้อ การขุดแก้มลิงทุ่งหนองคล้อ ซึ่งเป็นปัญหาแล้งซ้ าซาก

ได้มีการเสนอการขุดแก้มลิงจ านวนสองพันไร่ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับ สปก.อีกเป็นที่สาธารณประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านลานหอย จ านวนประมาณ ๕,๐๐๐ ไร ่ท าไมถึงน าไปออก สปก.ได้ 
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ซึ่งก็เป็นที่ นสร. ฝากถามทาง สปก.ด้วยว่าขณะนี้ได้ด าเนินการไปถึงแล้วจะได้ด าเนินการชี้แจงให้พ่ีน้อง
ในหมู่บ้านได้รับทราบถึงปัญหา 

๓. นายฉตัรชยั จิตติพันธ์  
      (นายก อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย) 
 เรื่อง การผันน้ าแม่ปิงมาในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าแม่กองค่าย เนื่องจากพ้ืนที่ในอ าเภอบ้าน

ด่านลานหอย ซึ่งผมเป็นผู้ประสานงานกับทีมงานของคณะท่าน รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรมคณะท่าน
สมศักดิ์ เทพสุทิน ได้เสนอโครงการและ มีการประชุมกันหลายครั้งซึ่งจะมีการผันน้ าจากแม่น้ าปิง แต่สืบ
เนื่องจากว่าการจะผันน้ าจากแม่น้ าปิงเป็นโครงการใหญ่และระยะยาวแต่ที่ต้องเสนอโครงการนี้เพื่ อเป็น
การก่อสร้างฝายเพื่อพักน้ าและกระจายน้ ามามายังบ้านด่านลานหอย ซึ่งโครงการนี้คือการก่อสร้างคลอง
ลานกระแบก สันเขื่อนจะอยู่ในจังหวัดสุโขทัยแต่บริเวณที่น้ าจะท่วมจะอยู่ในเขตจังหวัดตาก  ประเด็นก็
คือ ๑. เมื่อสร้างเขื่อนตรงนี้เก็บน้ าไว้ก็จะกระจายน้ าลงมายังอ่างเก็บน้ าในคลองค่ายแล้วกระจายมายัง
บริเวณบ้านด่านลานหอย รวมถึงจังหวัดสุโขทัยก็คืออ าเภอเมือง  ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ก็คือพ้ืนที่
บางส่วนเป็นพ้ืนที่ป่าแต่เป็นป่าเสื่อมโทรม ๒. บริเวณที่มีพ้ืนที่ติดกันซึ่งเป็นหน่วยซ้อมรบของหน่วยทหาร 
๓. เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานการประสานงานได้มีการออกแบบส ารวจ
แล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงอยากขอฝากคณะท่าน สว. ช่วยประสานงานให้ซึ่งจะเกิดผลดีกับการ
ด าเนินงานเพราะจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับบ้านด่านลานหอยได้ 

๔. นายบุญเสริม อิ่มหน า  
    (ก านันต าบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สโุขทัย) 
เรื่อง การสร้างอ่างเก็บน้ าคลองกะพง เนื่องจากอ าเภอบ้านด่านลานหอยเป็นอ าเภอ

หนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากความแห้งแล้ง จึงมีความต้องการสร้างอ่างเก็บน้ า ชื่อว่าอ่างเก็บน้ าคลอง
กะพงซึ่งติดขัดปัญหาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติรามค าแหงและติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะท าวิจัย
เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA หรืองบประมาณการก่อสร้างซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลลาน
หอยจะเป็นผู้น าเสนอต่อไปว่าติดขัดในปัญหาใด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการท าหนังสือถึง
ทางจังหวัด อบจ.อุทยานเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ ของบประมาณต่าง ๆ 

๕. นายประเทือง นาราสิริวิมล  
    (นายกเทศมนตรีต าบลตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย) 
เรื่อง การสร้างถนนสายบ้านตลิ่งชันไปอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพ่ือลดระยะการ

เดินทาง โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านตลิ่งชันไปยังอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพ่ือที่จะใช้ลดเวลาใน
การเดินทางลัดจากอ าเภอบ้านด่านลานหอยไปสู่ถนนพหลโยธิน  หมายเลข ๑ ที่บรรจบกันที่ปากทาง
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งแต่เดิมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยปี ๒๕๕๕ ทางอบจ.สุโขทัยได้ตั้ง
งบประมาณแล้วได้ด าเนินการในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าพื้นที่ไม่รับการอนุญาตให้ด าเนินการ
ก่อสร้าง จึงยกเลิกสัญญานั้นไป เพราะเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนในระยะทาง ๗ กิโลเมตร เนื่องจากเส้นทาง เส้น
นี้เป็นทางลัดตัดขึ้นสู่ภาคเหนือ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางสู่ภาคเหนือได้มากกว่า ๕๐ กิโลเมตร
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อีกทั้งเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ไปมาหากันเป็นประจ าหากได้ด าเนินการตามโครงการจะเป็น
ประโยชน์มากกับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที 

๖. นายสนม โพธิ์ใจ  
    (ก านันต าบลวังน้ าขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สโุขทัย) 
เรื่อง การบุกรุกพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ถ้ าเจ้ารามมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระบบนิเวศแบบถ้ า เมื่อก่อนกรมป่าไม้โดยประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๒ ๓๐ ตารางกิโลเมตร เพ่ือรักษาป่าไม้และสภาพป่า ซึ่งเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและทรัพยากรอื่นๆ ให้คงอยู่ตลอดไป จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พบว่า
ยังมีพ้ืนที่ป่าข้างเคียงที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุม และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญหลายสาย
ของลุ่มน้ ายม มีความเหมาะสมที่จะก าหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้จึงมีค าสั่งที่ ๓๓๑/
๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการควบคุมพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่
พันล า -แม่มอก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าแพ จังหวัดสุโขทัย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก จังหวัด
ล าปาง เพ่ือก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการมาจนมี พระราช
กฤษฎีกาก าหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยประกาศพระราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๕ ก ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ . ๒๕๔๔ มีพ้ืนที่ควบคุมทั้งสิ้น 
๒๑๓,๑๗๑ ไร่ หรือ ๓๔๒ ตารางกิโลเมตร สภาพปัญหาปัจจุบันมีความพยายามขยายพ้ืนที่ตลอดเวลา 
ประชาชนจะอ้างสิทธิในที่ดินป่าไม้ว่าตนเองท ากินมาก่อนการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเมื่อมี
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่ให้มีการส ารวจผู้ที่ครอบครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  
ท าให้ประชาชนเข้าใจว่าได้รับรองสิทธิของตนในพื้นที่ป่าไม้ที่ตนบุกรุกนั้น และยังมีพื้นที่ตกส ารวจตกค้าง
อยู่ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมีกฎหมาย
เฉพาะของตน และมักมีปัญหาในการประสานงาน การด าเนินการตามข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้กับ
ส านักการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมยังไม่มีความชัดเจน และการมีแนวเขตที่ทับซ้อนกันไม่ชัดเจน
ระหว่างส านักการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ 
งบประมาณ และเครื่องมืออาวุธของเจ้าหน้าที่มีจ ากัด ซึ่งปัญหาเหล่านี้อยากให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 
  วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

   เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงที่ว่าการอ าเภอ 
ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพ่ือพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอทุ่งเสลี่ยม  
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๗ คน ขึ้นเวที เพ่ือด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง)  
 ๒. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง 
 ๓. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
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 ๔. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ 
 ๕. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ 
 ๖. นายจัตุรงค์  เสริมสุข กรรมการ 
 ๗. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ  

        พร้อมด้วย นายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
และนายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอทุ่งเสลี่ยม ในครั้งนี้ด้วย  
  ทั้งนี้ นายปรีชา  สุทนต์ นายอ าเภอทุ่งเสลี่ยม กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ใน
พ้ืนที่พอสังเขป ดังนี้  อ าเภอทุ่ ง เสลี่ยม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสุโขทัย 
อยู่ห่างจากจังหวัด ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๔๙๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
ทั้งหมดประมาณ ๕๖๙.๙๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๕๖,๒๐๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๔  
ของ พ้ืนที่ จั งหวัด ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ประมาณ  ๑  ใน  ๓  เป็นที่ ราบสูง  มีภู เขา 
จากด้านทิศตะวันตก เขตติดต่อกับอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ไปจรด เขตอ าเภอศรีสัชนาลัย และมีภูเขา
หินปูนกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนพ้ืนที่ประมาณ ๒ ใน ๓ เป็นที่ราบเชิงเขา จากด้านทิศตะวันตก มาทางด้าน
ทิศตะวันออกและทิศใต้ กลายเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ  ล าน้ าแม่มอก คลองเหมืองนา  
คลองส าราญ คลองแม่ทุเลา ห้วยคะยาง และห้วยไคร้ สภาพดินฟ้าอากาศ  โดยทั่วไปอ าเภอทุ่งเสลี่ยม 
อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และ หนาวจัดในช่วงฤดูหนาว ในช่วงฤดูฝน ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล  มักประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ข้าวและพืชไร่ของเกษตรกรมักได้รับความเสียหาย  
การปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ ต าบล  ๕๙ หมู่บ้าน คือ ต าบลทุ่งเสลี่ยม ต าบลกลางดง 
ต าบลไทยชนะศึก ต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล และต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  ส าหรับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีเทศบาลต าบล ๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๔ แห่งป่าไม้ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม มีพ้ืนที่ 
ป่าไม้อยู่บริเวณด้านทิศเหนือและตะวันตกของอ าเภอ ซึ่งมีบริเวณติดต่อกับอ าเภอศรีสัชนาลัย อ าเภอ  
ศรีส าโรง และอ าเภอบ้านด่านลานหอย ตลอดจนอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โดยอยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่
ส าคัญ ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย พ้ืนที่ท าการเกษตร   
ทั้งอ าเภอ ๑๗๓,๕๑๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ ของพื้นที่อ าเภอทั้งหมด โดยเป็นพื้นที่นา ๗๓,๐๕๙ ไร่ 
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าวนาปี มี พ้ืนที่ เพาะปลูก  ๙๕ ,๒๗๙ ไร่ ข้าวนาปรัง  ๔ ,๓๘๔ ไร่   
ถั่วเหลือง ๕,๓๒๒ ไร ่ถั่วเขียวผิวมัน ๔,๔๕๗ ไร่ ถั่วเขียวผิวด า ๒,๐๐๒ ไร่ และอ้อย ๔,๓๘๓ ไร ่
  พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อม
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้ 
ในการลงพื้นในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือผู้แทนปวงชน
ชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการบริหารบ้านเมือง 
ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑. กลั่นกรองกฎหมาย เวลาที่กฎหมายจะผ่านจากสภา
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ผู้แทนราษฎรขึ้นไปนั้น จะต้องกลั่นกรองจึงจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่มาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมาย คือหน่วยงานราชการ ข้าราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชนสถาบันการศึกษาต่างๆ 
รวมถึงสื่อมวลชน และอื่นๆ ๒. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หากการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ได้รับฟัง
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือปัญหาต่างๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะท าการตั้งกระทู้
ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือหารือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญต่างๆ 
๔. พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ ๕. ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง ๖. อ านาจ
หน้าที่อื่นๆ แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ 
บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ก็คือท่านทั้งหลาย 
ซึ่งเป็นเสาหลัก ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท า
ฝ่ายเดียวโดยที่ พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศก็จะไม่ส าเร็จ  
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่ส าเร็จ ดังนั้นการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งการลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภาอยาก
ทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. ๒๕๖๐ 
ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่าย
เดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ส าเร็จ ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง  
มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขถึง
ผลกระทบนั้นๆ และได้มีการสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  
  กล่าวถึงการท าแผนที่ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกกระทรวง One-map  แต่เมื่อมีการ

สอบถามจากทาง สนช. ว่าท าไมถึงไม่สามารถออกได้ เพราะเป็นนโยบายออกมาให้ท าให้ส าเร็จ ปรากฏ

ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาดไทย กรมที่ดิน ได้น าโฉนดทั้งหมดในประเทศว่ามีเท่าไหร่ ค านวณส่วน

ท่ีทับซ้อนกัน แต่ตอนนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหลังจากที่รัฐและนิติบัญญัติได้ร่วมกันแ ก้

กฎหมายผ่านแล้ว บังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติซึ่งยังลง

มาไม่ถึงจังหวัดซึ่งทางจังหวัดนั้นจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินท ากิน มีกฎหมายรองรับ  

มีอ านาจหน้าที่รองรับ จะเป็นผู้ไปส ารวจที่ดินซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทางด้านที่ดินท ากินได้บ้างแต่ตอนนี้

จะต้องตั้งกฎหมายลูก ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง ว่ามีอ านาจหน้าที่แค่ไหน อย่างไร มีความเกี่ยวข้องกับ
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กระทรวงใด (พ.ร.บ.คณะกรรมการจัดสรรที่ดินท ากินแห่งชาติ) จากที่สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่ทั่วประเทศ

นั้นจะท าการรวบรวมต้นเรื่อง ถ้าเป็นไปได้ขอให้แนบภาพถ่าย มีเอกสารที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการน าเรื่องเข้า

เสนอกับท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ดินที่เป็นสาธารณะประโยชน์จะง่ายเพียงแต่ไปติดพระราชกฤษฎีกา

ยกเลิกประกาศ หากทางที่ดินมีส าเนามอบให้ด้วยจะเป็นเรื่องดี ทางผู้ตรวจจะบันทึกน าเรียนทางปลัด

ส านักนายกเพื่อเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยให้ท่านรองผู้ว่าเป็นตัวแทนของประชาชน 

   ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

  ๑. นายสนิท  ราชอุปนันท์ 
       (นายกเทศมนตรตี าบลทุ่งเสลีย่ม) 

  เรื่อง เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินของประชาชนใน
พ้ืนที่อ าเภอทุ่งเสลี่ยมทั้ง ๕ ต าบล ได้แก่ ต าบลกลางดง ต าบลทุ่งเสลี่ยม ต าบลตลิ่งชัน ต าบลวังลึก และต าบล
นาขุนไกร ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้ เพราะสภาพเดิมของที่ดินเป็นที่ดินที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็นที่
สาธารณะประโยชน์ เพ่ือใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์พาหนะตั้งแต่ปี ๒๔๗๑ เนื้อที่ ๖๖,๔๗๕ ไร่ จึงขอให้ยกเลิกเขต 
ทุ่งเลี้ยงสัตว์ในอ าเภอ ทุ่งเสลี่ยม หรือยกเลิกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๖ เพราะท า
นิติกรรมในเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ 

๒. นายกฤษฎา คล้ายบุญ  
       (ส.อ.บ.ต.บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สโุขทัย) 

เรื่อง การขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่อ าเภอ 
ทุ่งเสลี่ยมประมาณร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ สวนผลไม้  
มีพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมดจ านวน ๓๕๖,๒๙๙ ไร ่ในห้วงปีที่ผ่านมาเกิดภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ท าให้น้ า
ในแหล่งน้ ามีน้อย ส่งผลให้ไม่มีน้ าท าการเกษตร จึงอยากให้สร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ิมเติม เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

๓. นางปทุมวัน ยศบุตร  
    (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งเสลีย่ม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สโุขทัย) 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาในล าน้ าแม่มอก เนื่องจากล าน้ าแม่มอกคือแม่น้ าสายหลักของ

ชาวอ าเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นล าน้ าที่รับน้ าจากอ่างเก็บน้ าแม่มอก ตั้งอยู่อ าเภอเถิน จังหวัดล าปางแล้วไหล
ผ่านพ้ืนที่อ าเภอทุ่งเสลี่ยมทั้ง ๕ ต าบล คือ ต าบลกลางดง ต าบลทุ่งเสลี่ยม ต าบลไทยชนะศึก ต าบลเขา
แก้วศรีสมบูรณ์ และต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล ระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ปัจจุบันนี้ล าน้ าแม่มอก
ประสบปัญหาน้ าเน่าเสียอย่างรุนแรง จึงขอเสนอโครงการแก้ไขปัญหาดังนี้  
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๑. โครงการส ารวจ ศึกษาเพ่ือออกแบบแม่น้ าแม่มอก ความต้องการของประชาชนใน
การขุดลอก การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การสร้างฝายน้ าล้นเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง การท าแก้มลิง
ให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ าไว้ใช้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ าแม่มอกทั้งน้ าประปาภูมิภาคและประปา
หมู่บ้าน ซึ่งต้องอาศัยแม่น้ าแม่มอกใช้ในการบริโภคและอุปโภค 

๒. การประชาสัมพันธ์ก่อนการด าเนินโครงการต่าง ๆ ปัญหาที่ผ่านมาผู้น าท้องที่ไม่ได้มี
การประสานงานเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบก่อนการด าเนินการก่อสร้าง  เพราะที่ผ่านมา
ประชาชนต้องประสบปัญหาเรื่องนี้หลายโครงการ 

๔. นางสุดใจ วงศ์วิเศษ  
       (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๖ ต.เขาแกว้ศรีสมบรูณ ์อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย) 
  เรื่อง โครงการโคกหนองนาโมเดล ขอเสนอความคิดเห็นว่าโครงการโคกหนองนาโมเดล
เป็นโครงการที่ดีมาก โดยการท าโคกหนองนาโมเดลต้องการอันดับแรกคือ ๑. แหล่งน้ าตามแบบที่เจ้าของ
แปลงออกแบบเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ เข้าโครงการ ๒. การปลูกพืช ปศุสัตว์ ประมง ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่
ช านาญคอยเป็นที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงคอยดูแลให้สามารถดูแล  ๓. ขอให้จัดสรรงบประมาณไปถึงตัว
เกษตรกรเองโดยให้ครบถ้วน ๑๐๐% จะมีประสิทธิภาพและยั่งยืนแน่นอน  

ต่อจากน้ัน เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนและ OTOP นวัตวิถี บ้านเชิงผา ณ ส านักปฏิบัติธรรมบ้านเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ ต าบล
กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP  
นวัตวิถี บ้านเชิงผา และเพ่ือส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยพิธีกร
ได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๕ คน  
ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง)  
 ๒. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง 
 ๓. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
 ๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ 
 ๕. นายจัตุรงค์  เสริมสุข กรรมการ   
 พร้อมด้วย นายชัยนรงค์  วงค์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเวทีเพ่ือรับฟัง
ปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าชุมชนและประชาชนของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านเชิงผา ต าบลกลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายเจียน  
กันตะบุตร รองประธานกลุ่ม OTOP ชุมชนบ้านเชิงผา ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวแนะน าชุมชน
ท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านเชิงผาพอสังเขป ดังนี้ ต าบลกลางดงมีประชากรได้อพยพมาจากอ าเภอเถิน จังหวัด
ล าปาง เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๐๐ ประชากรอพยพมาท ากินในถิ่นที่ป่าดงดิบที่มีน้ าท่าอุดม
สมบูรณ์ มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด จึงได้ร่วมกลุ่มกันตั้งชื่อบริเวณที่ตนได้บุกเบิกนี้ ว่า "บ้านกลางดง" 
ต่อมาได้บุกเบิกขยายกว้างออกไป และยังได้ชักชวนญาติพ่ีน้องของตนอพยพมามากขึ้นจนเกิดเป็นชุมชน
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ใหญ่ขึ้น และได้รับการยกฐานะเป็นต าบลกลางดงเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๐ ปัจจุบันมีพ้ืนที่การปกครอง  
จ านวน ๑๕ หมู่บ้าน อาณาเขตต าบลทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ทิศใต้ ติดกับ 
ต.นาขุนไกร อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัยทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ทิศตะวันตก 
ติดกับ ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล าปาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และป่าไม้คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของพ้ืนที่
ทั้งหมด มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๐๒,๓๓๖ ไร่ มีแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ คือ พ้ืนที่ป่าแม่มอกและป่าแม่ล าพัน 
จ านวนประชากรในเขต อบต. ๑๒,๖๐๕ คน และจ านวนหลังคาเรือน ๓,๑๔๐ หลังคาเรือน อาชีพหลัก 
ท านา ท าสวน รับจ้างทั่วไปอาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. ๒,๘๗๕ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ ๑,๓๙๐ หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนหลังคาเรือน 
  จากนั้นผู้เสนอปัญหาได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. นายอภิสิทธิ ์เปิงมาวงศ ์ 
    (ประธาน OTOP บ้านเชิงผา) 
เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเชิงผา ปัจจุบันอ าเภอทุ่งเสลี่ยมมีแหล่งท่องเที่ยว

ส าคัญอยู ่๒ แห่งได้แก่ วัดพิพัฒน์มงคล และวัดทุ่งเสลี่ยมที่เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ในปีหนึ่งจะมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก  แต่การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นลักษณะการท่องเที่ยวเมืองรอง (ทางผ่าน) ไม่มีการพัก
ค้างแรมในพ้ืนที่ ท าให้การจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวมีน้อย ส่งผลให้ไม่เกิดรายได้ทางด้านการ
ท่องเที่ยวกับพ้ืนที่อ าเภอทุ่งเสลี่ยมเท่าที่ควร อีกทั้งพ้ืนที่อ าเภอทุ่งเสลี่ยมมีภูเขาหินปูน และหินอ่อนตัว
เรียงรายเป็นทิวเขาที่สวยงาม ชาวบ้านเรียกกันว่าโด่ โดยเฉพาะโด่แม่ถันเหมาะส าหรับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอ 
ทุ่งเสลี่ยมได้ ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น โดยอยากให้ทางภาครัฐสนับสนุน 
ดังนี้  

๑. ติดตามงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านเชิงผา (Landmark) จ านวน
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเคยเสนอแบบแปลนไปแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ 

๒. สนับสนุนการก่อสร้าง Sky walk บริเวณโด่แม่ถัน บ้านเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ ต าบลกลาง
ดง อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มูลค่าก่อสร้างประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
บ้านเชิงผาให้มีชื่อเสียงต่อไป 

 
๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 



๑๖ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้      ๓๖๐       คน 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ๓๖๐       คน ที่เป็นร้อยละ   ๑๐๐  .       

  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
ภาคเอกชน                   ผูแ้ทนหนว่ยงานภาครัฐผูแ้ทนหนว่ยงาน  

                       อืน่ ๆ (เกษตรกร และสือ่มวลชน) 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์ของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับการเข้ามาในพ้ืนที่สมาชิกวุฒิสภา 
มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐปรับปรุงแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งวุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
เหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอ านาจต่อไป  

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

 

๑๐. ข้อสังเกต  

  - ไม่มี – 

 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  - ไม่มี - 

************************ 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชนในพื้นทีจ่ังหวดัภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

√ 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 



๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๐๙.๐๕ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  ประธานกรรมการ  พลอากาศเอก อดิศักดิ์  
กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานกรรมการ คนที่สอง       
พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณสนามบินกว่าสามพันไร่ที่มีการทับซ้อน 
และแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องน้ าในบริเวณดังกล่าวด้วย 
 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๑.๐๕ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะสมาชิก
วุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังหาด อ าเภอบ้านด่านลานหอย 
เพ่ือรับฟังการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาพิพิธภัณฑ์บ้านวังหาด
เพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยมี นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ 
 



๒๐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะสมาชิก
วุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอบ้านด่านลานหอย จ านวน 
๑๒๐ คน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นประเด็นต่างๆ โดยมี นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วย 
 
 



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะสมาชิก
วุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอทุ่งเสลี่ยม จ านวน ๑๒๐ คน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นต่างๆ โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ
นายปรีชา สุทนต์ นายอ าเภอทุ่งเสลี่ยม และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ  



๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  ประธาน นายชลิต  แก้วจินดา รองประธาน
กรรมการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจประชาชน 
รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การสร้าง Sky Walk บริเวณโด่แม่ถัน บ้านเชิงผา ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   
บ้านเชิงผา ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัย และนายปรีชา สุทนต์ นายอ าเภอทุ่งเสลี่ยม ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วย  
 


